
สรุปมตกิารประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม(ปรับปรุงแก้ไข) 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑. ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 อธิการบดี จะเดินทางไปราชการเพื่อเข้า

ร่วมประชุมร่วมมือทางวิชาการกับ Beijing Language and Culture University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจะได้แต่งตั้งให้นายสงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ รักษา
ราชการแทน ในช่วงวันเวลาดังกล่าว 

๒. มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมนานาชาติประเทศ

มาเลเซีย  
มติที่ประชุม 1. รับทราบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Excellence 
award) ประเภท “STILL LIFE & FLORAL” จากการประกวดศิลปกรรมนานาชาติประเทศมาเลเซีย 
ในงาน 2024 (Spring) Malaysia International Online Juried Art Competition 
  2. มอบกองบริหารงานบุคคล รวบรวมรายชื ่อเพื ่อเข้ารับเกียรติบัตรจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

 
4.2 รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำลังคน ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดสรรทุนโครงการพัฒนา
กำลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

4.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มติที่ประชุม 1. รับทราบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี เป็นผู ้แทนพระองค์ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. มหาวิทยาลัยกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14-15 
กันยายน 2567  
  3. มอบกองพัฒนานักศึกษา แจ้งรายละเอียดให้ทุกคณะรับทราบต่อไป 
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4.4 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 
มติที่ประชุม 1. รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำ
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 
 2. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งรายละเอียดให้ทุกคณะรับทราบ 
เพื่อบริหารจัดการสาขาวิชาติดตาม ให้ติดตามนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ครบ        
ทุกคน 

 
4.5 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการดำเนินงานศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

 
4.6 สรุปการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (174)/2567 

มติที่ประชุม 1. รับทราบสรุปการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (174)/2567 
 2. การจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 
ณ ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท และเขตพื้นที ่ชุมชนในจังหวัดนาท ที่แต่ละคณะรับผิดชอบ โดยมี
นักศึกษาจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่หยุดการเรียนการสอน ให้คณะ
ประสานอาจารย์ผู้สอนเพ่ือสอนชดเชยต่อไป 

 
4.7 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มติที่ประชุม รับทราบบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
4.8 แนวปฏิบัติการทำงานนอกเวลาราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบแนวปฏิบตัิการทำงานนอกเวลาราชการ 
 
4.9 รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเสน้ทางสายไหม “Zhi & Xing Guizhou” และ

การศึกษาดูงานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สีสันเฉียนหนาน 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเส้นทางสายไหม “Zhi & 
Xing Guizhou” และการศึกษาดูงานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สีสันเฉียนหนาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
5.1 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

มติที่ประชุม ร ับทราบสร ุปรายงานเร ื ่องร ้องเร ียน ประจำเด ือนพฤษภาคม 2567  โดย
มหาวิทยาลัยมีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง กรณีไม่แก้เกรด I ให้นักศึกษา โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ  
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5.2 การแสดงกรุ๊ปเลือดบนบัตร IPAC นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้ยกเลิกการแสดงกรุ ๊ปเลือดบนบัตร IPAC นักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏจันทรเกษม 
  2. มอบกองพัฒนานักศึกษาทำหนังสือแจ้งธนาคารเพื่อทราบต่อไป 

 
5.3 ร่าง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มติที่ประชุม มอบทุกคณะศูนย์ สำนัก สถาบัน นำกลับไปพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย
ของมหาวิทยาลัย ว่ามีประเด็นในส่วนใดที่ปฏิบัติได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ แจ้งไปยังผู้อำนวยการ
กองคลัง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายอีกครั้ง 

 
5.4 สรุปประเด็น และแนวทางการพัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 
มติที่ประชุม มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประเด็นความแตกตา่ง ความเหมือนของแตล่ะ
คณะ สำนัก สถาบัน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

 
5.5 ขอเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567  

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) จำนวน 25 คน ตามแผนรับนักศึกษาที่
กำหนดไว้ 
  2. มอบงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นรับนักศึกษา
หลักสูตรดังกล่าวตามกำหนดการที่นำเสนอต่อไป 
 

5.6 หารือการเปิดหรือปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา และดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา
2567  
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการให้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ภาคปกติ 
และดนตรีสากล (ภาคนอกเวลา) ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หากมีนักศึกษารายงานตวัเขา้เรียน
ครบ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ปิด 
 2. กรณีที ่มีนักศึกษารายงานตัวเข้าเรียนสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ภาคปกติ)              
ไม่ครบตามเกณฑ์ และดนตรีสากล (ภาคนอกเวลา) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มอบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งสาขาวิชาเพื่อปิดการเรียนการสอนและเจรจาให้
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นก่อน ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
เพื่อรอเรียนสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ในปีการศึกษาถัดไปและย้ายกลับไปเรียนกับนักศึกษาที่รับเข้า
ใหม่  สำหรับสาขาวิชาดนตรีสากล (ภาคนอกเวลาราชการ) หากมีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้ปิด และเจรจานักศึกษาย้ายสาขาวิชาเรียน 
 3. กรณีนักศึกษาไม่ประสงค์จะย้ายหรือไม่ประสงค์จะเรียนสาขาวิชาอื่น ให้คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมแก่นักศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ  
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีเรื่องเสนอที่ประชุมดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งเรื่องติดตามการประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ตามที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานแผนการดำเนินงานการ
กำหนดค่างานส่งกองบริหารงานบุคคล นั้น บัดนี้ มีหน่วยงานที่ส่งรายงานถึงกองบริหารงานบุคคล ดงันี้  

1.1 ศูนย์ สำนัก สถาบัน มีสำนักงานอธิการบดี ส่งเพิ ่มเติมอีกร้อยละ 15 ส่วน
หน่วยงานที่เหลือมีแผนจะส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 16 และยังมีบางหน่วยงาน
ที่ยังไม่ได้รายงาน ขอให้แจ้งเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อใด  

1.2 คณะ ส่งรายละเอียดถึงกองบริหารงานบุคคลเรียนร้อยแล้ว จำนวน 30 กว่า
ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 30 และมีแผนจะส่งภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 และสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2567 คิดเป็นร้อยละ 30  ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าแล้วประมาณ ร้อยละ 60 ยังเหลืออีก 20 ตำแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 16 ที่หน่วยงานยังไม่ได้ให้ข้อมูล จึงขอให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลการจัดส่งแผนการด้วย  

 ดังนั้น หากเป็นไปตามแผนที่กำหนด สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 จะสามารถ
ดำเนินการประเมินการประเมินค่างาน และส่งกองบริหารงานบุคคล ได้เกินร้อยละ 80 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี  ให้ข้อสังเกตตัวแบบประเมินค่างานใน
บางตำแหน่งที่หน่วยงานได้ส่งมา ยังรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ซึ่งได้เคยแจ้งให้ทราบแล้ว อาจทำ
ให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไข จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ก่อนส่งกองบริหารงานบุคคล 

 ประธาน กล่าวว่า ในประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยพยายาม
จัดทำให้เป็นระบบ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ
ความสามารถของบุคลากรเอง ซึ่งการจะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานจะต้องมีความสามารถในการทำงานที่
หลากหลายหน้าที่ไม่ใช้ปฏิบัติงานได้เพียงหน้าที่เดียว  ดังนั้น การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 
45 ตำแหน่ง จะอาจจะไม่ได้รับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งครบทั้ง 45 ตำแหน่ง ผ่านเพียงครึ่งหนึ่งก็ถือว่า
ประสบความสำเร็จแล้ว ส่วนที่ยังเข้าสู่ตำแหน่งไม่ได้ให้พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งต่อไป 

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี แจ้งเรื่องอาจารย์ที่จะครบอายุสัญญา            
11 ปี ตรงกับวันเสาร์ ซึ ่งอาจารย์จะต้องส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งผลงานถึง             
กองบริหารงานบุคคลไม่เกินวันศุกร์ เพ่ือไม่ให้ขาดระยะสัญญา 

 ประธาน มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธกิารบดี ทำหนังสือแจ้งให้อาจารยท่ี์จะ
ครบสัญญารับทราบต่อไป 

3. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ครั ้งที่  12/2567 วัน
อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

     (นายบุญเกียรติ  ชีระภากร) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
            กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 


